



วารสารข่าว

# กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KHON KAEN UNIVERSITY, DIVISION OF STUDENT AFFAIRS NEWSLETTER

มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๕๘ | June - July 2015



ยินดีต้อนรับ  
น้องใหม่  
รุ่นที่ ๕๒

## บรรณสาร

วารสารข่าวกองกิจการนักศึกษา มข. มีมานานและห่างหายไปบ้าง จะด้วยเหตุใดก็ตาม วันนี้และฉบับนี้ มีกองบรรณาธิการชุดใหม่มาทำหน้าที่ขับเคลื่อน และถือเป็นฉบับปฐมฤกษ์ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 “สาร” ต้อนรับน้องใหม่โดยผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา ก็ถือเป็นโอวาทที่เข้มข้นสำหรับ “น้องใหม่” เพื่อนำไปปฏิบัติปรับใช้ในการศึกษา ในหัวที่ผ่านมา แม้จะเป็นช่วงปิดภาคการศึกษา แต่เรายังมีกิจกรรมอยู่เหมือนกัน

บท “บรรณสาร” อาจเป็นคำไม่ค่อยชินหูชินตา “บรรณ” + “สาร” ต้องการจะหมายถึง “ส่วนสำคัญของหนังสือ” ที่ต้องการจะสื่อสารไปยังผู้รับสาร หากสืบค้นสารสนเทศ “บรรณสาร” คือหนังสือราชการ ก็คงไม่ผิดแผกไปมากนัก เพราะวารสารข่าวนี้ก็หมายจะแจ้งเรื่องราวของ “กิจการนักศึกษา” ไปยังทุกๆ ท่าน

ขอต้อนรับนักศึกษาน้องใหม่ รุ่นที่ 52 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สู่บ้านมอดินแดงที่อบอุ่น กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ดูเหมือนยังเข้มข้นและเข้มข้นด้วยไออุ่นที่ส่งมอบจากพี่สู่น้อง กาลพฤกษ์ช่อใหม่ ก็จะมีบานสดไสบนทุ่งกว้างมอดินแดงบ้านเรา

ภาสกร เตือประโคน  
บรรณาธิการ

Like กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น



## คำกล่าว

# ต้อนรับนักศึกษาใหม่

ขอแสดงความยินดีและต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนที่ได้รับโอกาสเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ การเป็นสมาชิกของมหาวิทยาลัยชั้นนำจึงจำเป็นที่นักศึกษาจะต้องมีความตื่นตัวเพื่อให้เป็นบุคคลชั้นนำในศตวรรษที่ 21 ทั้งในด้านการเรียน ความประพฤติ และความรับผิดชอบต่อสังคม

การเรียนในมหาวิทยาลัยมีความแตกต่างจากการเรียนในระดับมัธยม นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองในด้านการเรียน จึงจะประสบผลสำเร็จ อาจารย์ผู้สอนมีบทบาทของการเป็นผู้ชี้แนะ นักศึกษามีบทบาทของการค้นคว้าและปฏิบัติงานเพื่อไปสู่เป้าหมายของการเรียน การเรียนอย่างมีเป้าหมายเป็นสิ่งที่นักศึกษาจะต้องวางแผนไว้ตั้งแต่เข้ามาในปีแรก ไม่เช่นนั้นสิ่งแวดล้อมรอบๆ

มหาวิทยาลัยก็อาจจะทำให้นักศึกษาไขว้เขวได้ เพราะความอิสระที่ต้องห่างไกลผู้ปกครอง ไม่มีผู้กำกับติดตาม นอกเหนือจากเป้าหมายการเรียนเพื่อให้สำเร็จการศึกษาแล้วยังต้องมองเป้าหมายเข้าสู่อาชีพด้วย การเข้าสู่อาชีพจะประสบผลสำเร็จได้จะต้องประกอบไปด้วยคุณลักษณะที่ตลาดแรงงานต้องการในอาชีพนั้นๆ บางวิชาจึงต้องมีการเรียนรู้เพื่อจุดมุ่งหมายของอาชีพ ซึ่งอาจจะไม่ใช่วิชาบังคับ แต่เป็นสิ่งที่นักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ควรจะมี เป็นต้น

นอกเหนือจากการเรียน การทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองก็เป็นสิ่งจำเป็นที่นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะการรับผิดชอบต่อสังคม ตามปณิธานของมหาวิทยาลัย การทำกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษา นักศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้หลากหลายทั้งกิจกรรมของชมรมร่วมกับรุ่นพี่ กิจกรรมของมหาวิทยาลัยและกิจกรรมที่คณะจัดขึ้น ในด้านวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม จิตอาสา กีฬาและนันทนาการ กิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม สิ่งเหล่านี้จะหล่อหลอมทางด้านจิตวิญญาณ ทศนคติ บุคลิกภาพ การทำงานร่วมกับผู้อื่น การปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในอนาคต

มหาวิทยาลัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาทั้งในด้านการเรียน การใช้ชีวิต และปัจจัยที่เอื้อให้นักศึกษาดำรงชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาใหม่ทุกคนคงจะได้รับความรู้ ความสุข ความปลอดภัย จิตใจที่เข้มแข็ง สุขภาพกายที่แข็งแรง และเป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติ



ด้วยความรักและห่วงใย

นางสาวธนรัตน์ สอนสา

ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา

ประชุมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

**“มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือคอบบง”**



งานกิจกรรมนักศึกษา จัดประชุมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล “มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือคอบบง” ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร โดยมีเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือคอบบงเข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 23 คน

**นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น รู้ค่า รู้คุณธรรม 12 ประการ**



งานกิจกรรมนักศึกษา จัดอบรมในหัวข้อ “นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น รู้ค่า รู้คุณธรรม 12 ประการ” ในวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 กองกิจการนักศึกษา โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 38 คน

**ปฐมนิเทศบุคลากรและนักศึกษาผู้ปฏิบัติงานกิจกรรม ปี 2558**



งานกิจกรรมนักศึกษา จัดอบรมในหัวข้อ “ปฐมนิเทศบุคลากรและนักศึกษาผู้ปฏิบัติงานกิจกรรม ปี 2558” แก่นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาองค์กรกิจกรรม ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 กองกิจการนักศึกษา โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 160 คน

**โครงการเปิดโลกทัศน์นักศึกษาสู่ความเป็นสากลครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่**

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมให้นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินกิจกรรมนักศึกษา ตลอดจนให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในระหว่างวันที่ 2-7 เมษายน 2558



**ค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคม พหุวัฒนธรรม ใต้ อีสาน สานสัมพันธ์มิตรภาพ ปี 2558**



สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยงานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคม พหุวัฒนธรรม ใต้ อีสาน สานสัมพันธ์มิตรภาพ ปี 2558 ในระหว่างวันที่ 17- 22 เมษายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย โดยมีนิสิตนักศึกษาจากสถาบันภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วม ทั้งสิ้นจำนวน 79 คน

## ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์พบสภานักศึกษา



ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ได้พบปะและมอบแนวทางการดำเนินงานแก่สภานักศึกษา โดยมีสมาชิกสภานักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาสภานักศึกษาเข้าร่วม

## วันนักกิจกรรม ประจำปีการ 2557

งานกิจกรรมนักศึกษา จัดงานวันนักกิจกรรม ประจำปี 2557 ในวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558 ณ ห้อง GL 314-315 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาคารพจน์ สารสิน เพื่อเป็นการชื่นชมยินดีและเชิดชูเกียรติแก่นักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียงแก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมไปถึงนักศึกษาที่เป็นผู้นำในองค์กรกิจกรรมต่างๆ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 250 คน



## แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น



งานกิจกรรมนักศึกษา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี โดยมีเครือข่ายระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 30 คน

## มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ศึกษาดูงานด้านการจัดกิจกรรมนักศึกษาและองค์กรกิจกรรมนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตเข้าศึกษาดูงานด้านการจัดกิจกรรมนักศึกษาและองค์กรกิจกรรมนักศึกษา ตลอดจนการทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้นำนักศึกษา ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ณ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกิจกรรมดังกล่าวมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้นำนักศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกว่า 80 คน



## ค่ายอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 12



งานกิจกรรมนักศึกษา จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 12 ในวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านหญ้าข้าวนก ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น โดยกิจกรรมในโครงการประกอบด้วยการทำงานอาสาสมัครเรียน กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ กิจกรรมสอนหนังสือแก่นักเรียน และกิจกรรมนันทนาการและกลุ่มสัมพันธ์

## โครงการจ้างงานนักศึกษาให้มีรายได้พิเศษระหว่างเรียน



งานแนะแนวและจัดหางาน รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจ้างงานในช่วงปิดภาคฤดูร้อน ได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลาม งานนี้ไม่เพียงพอบต่อความต้องการของนักศึกษา โดยเปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 กองกิจการนักศึกษา ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะเข้าทำงานพิเศษที่สำนักวิทยบริการ สำนักงานศิษย์เก่า รพ.ศรีนครินทร์ ระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน ถึง 3 กรกฎาคม 2558

## โครงการทำบุญวันสถาปนากองกิจการนักศึกษา



ในวันที่ 10 เมษายน 2558 กองกิจการนักศึกษาได้จัดโครงการทำบุญวันสถาปนากองกิจการนักศึกษา ณ ห้องประชุม 1 กองกิจการนักศึกษา โดยมีการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในการทำงาน โดยพระมหาศุภชัย สุภกิจใจ เป็นวิทยากร ในครั้งนี้มีการทำบุญเลี้ยงพระและรับประทานอาหารร่วมกัน



### บรรยายพิเศษการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

กองกิจการนักศึกษา รับฟังบรรยายพิเศษการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม 2 กองกิจการนักศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นผู้บรรยาย เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบและเข้าใจ พรบ. การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

## โครงการ ตรวจสอบคุณภาพประจำปีและส่งเสริมการออกกำลังกาย



กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการตรวจสอบคุณภาพประจำปีและส่งเสริมการออกกำลังกาย เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อให้บุคลากรทุกระดับได้รับการตรวจสอบสุขภาพ
2. เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกาย

## มหาวิทยาลัยพะเยาศึกษาดูงาน

ในวันที่ 28 เมษายน 2558 กองกิจการนักศึกษา ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งมาศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษา ด้านการกีฬา ด้านหอพักนักศึกษา



## บอ.สุราษฎร์ธานีศึกษาดูงาน

ในวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 กองกิจการนักศึกษา ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ซึ่งมาศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษา ด้านการกีฬา ด้านหอพักนักศึกษา



## โครงการพัฒนาผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการพัฒนาผลงานเพื่อให้บุคลากรได้รับทราบและเข้าใจการพัฒนาผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยนายเรืองชัย จรุงศิริวัฒน์ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 2 กองกิจการนักศึกษา



## งานบริการเงินยืมเพื่อการศึกษา

นักศึกษาส่งแบบขอกู้ยืมและเข้ารับการสัมภาษณ์ กยศ./ กรอ. ประจำปีภาคเรียนที่ 1/2558 ระหว่างวันที่ 25-29 พ.ค. 58 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กองกิจการนักศึกษา นักศึกษาประสงค์ขอกู้ยืม ประมาณ 3,000 คน ผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่อง มข.

วันที่	รายการ
ถึง 17 พ.ค. 58	ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงินผ่านเว็บไซต์ <a href="http://www.studentloan.or.th">http://www.studentloan.or.th</a>
20-22 พ.ค. 58	จองวันและเวลาส่งเอกสารและเข้ารับการสัมภาษณ์ ผ่านเว็บไซต์กองกิจการนักศึกษา <a href="http://sac.kku.ac.th/">http://sac.kku.ac.th/</a>
25-29 พ.ค. 58	ส่งแบบขอกู้ยืมและเข้ารับการสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กองกิจการนักศึกษา

ผู้กู้ยืมรายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษา หรือเปลี่ยนสถานศึกษา

วันที่	รายการ
1 มิ.ย.-10 ส.ค. 58	ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงินผ่านเว็บไซต์ <a href="http://www.studentloan.or.th">http://www.studentloan.or.th</a>
13-15 ส.ค. 58	จองวันและเวลาส่งเอกสารและเข้ารับการสัมภาษณ์ ผ่านเว็บไซต์กองกิจการนักศึกษา <a href="http://sac.kku.ac.th/">http://sac.kku.ac.th/</a>
17-28 ส.ค. 58	ส่งแบบขอกู้ยืมและเข้ารับการสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กองกิจการนักศึกษา

ช่องทางติดต่อ กยศ./กรอ. เว็บไซต์ : <http://studentloan.kku.ac.th/> Facebook : KKU-Studentloan โทรศัพท์ : 084-428-5994  
 ช่องทางติดต่อ เงินยืมฉุกเฉินนักศึกษา : Facebook : เงินยืมฉุกเฉินนักศึกษา มข. โทรศัพท์ : 084-428-5994



## ทุนมูลนิธิจุมภฏ-พันธกิจพิทย์



คณะกรรมการมูลนิธิจุมภฏ-พันธกิจพิทย์ เดินทางมาสัมภาษณ์นักศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีครุขอรับทุนประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 2, 4, 5, 6 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีนักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์จาก 4 สถาบัน สถาบันละ 9 คน ดังนี้ มหาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครราชสีมา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

## ทุนบริษัทไทยนิวทริคัล จำกัด

คุณสำเร็จ ไตรคุ้มตัน ผู้อำนวยการกลุ่มโรงงานต่างจังหวัดพร้อมคณะ ได้เดินทางมามอบทุนการศึกษาประจำปี 2557 จำนวน 30,000 บาท แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 ที่ห้องกัลปพฤกษ์ 7 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ดร.นรินทร์ จันท์ศรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้กรุณาให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยฯ รับมอบเงินทุนการศึกษาดังกล่าว



## ทุนบริษัทไทยบริดจสโตน จำกัด



นายภูวดล น้ำดอกไม้ ผู้จัดการแผนกก่อสร้างและกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัทไทยบริดจสโตน จำกัด ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับทุนบริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 20 ทุน เป็นเงิน 625,000 บาท เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 7 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

## ทุนนางสำรวย แจ้งสกุล และคุณเกียรติ แจ้งสกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โฆษิต แจ้งสกุล ได้มอบทุนการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 150,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์นำเข้ามาสมทบกองทุนเดิม ทุนสำรวย แจ้งสกุล จำนวน 75,000 บาท และทุนเกียรติ แจ้งสกุล จำนวน 75,000 บาท และนำดอกผลที่เกิดจากเงินกองทุนจัดสรรเงินทุนการศึกษา ซึ่งได้มอบเช็คเงินทุนเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ณ กองกิจการนักศึกษา โดยผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา ได้กรุณาเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยฯ รับมอบเงินทุนการศึกษาดังกล่าว



## อาสาฯ มาเล่า

ชมรมอาสาพัฒนา องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอม เสริมจิตอาสา สร้างค่ายอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ 47 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-7 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนบ้านหนองแวง ตำบลนาเวียง อำเภอรายมุล จังหวัดยโสธร หนึ่งภาพ แทนความรู้สึกที่มากมาย



## KKU' Idol



นายธนภพ ณ นครพนม คณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557 นักศึกษารางวัลเชิดชูเกียรติ มข. ศรีกัลปพฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2557

## กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Website : <http://sac.kku.ac.th>

โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2356

Like กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

f เงินยืมฉุกเฉินนักศึกษา มข.

Like KKU-Studentloan

Like งานวินัยนักศึกษา มข.

กองบรรณาธิการ : ภาสกร เตือประโคน, ธัญรัตน์ ฤทธิลา, ไตรวุฒิ วาสนาม, เฉษฎาพร ศรีรัตนประพันธ์, สุดารัตน์ ภูตองใจ, พลภัทร สายเชื้อ, สุดารัตน์ ดีสุรกุล, พินิตนันท์ พิมายนอก **พิมพ์ที่** : โรงพิมพ์คลังน่านาวิทยา โทร. 043-328589-91

